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ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
            นายองอาจ  สังข์ภักดี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  
กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งที ่2/2566 

1.1 แจ้งผลผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   (สมศ.)     

1.2  แจ้งผลการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  ผ่านการประเมิน  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนจะเข้ารับโล่รางวัล ในการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ในวันที่ 20–22 
กรกฎาคม 2566  ณ อิงธารรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก     

1.3 แจ้งข้อมูลนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  ภาคเรียนที่  1/2566  จำนวน  608 คน   
-  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน  383   คน   
-  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน  225  คน   

ข้อมูล ณ วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2566 
1.4 แจ้งเรื่องการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2566 
นางสาวนิตยาพร   อำนวย   ผู้อำนวยการโรงเรียนกันททรลักษ์วิทยาคม  ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ขอแจ้งเพ่ิมเติมจากการประเมินจาก
คุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งโรงเรียน
กันทรลักษ์วิทยาคมได้ผ่านการประเมิน รอบที่ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และผลการประเมินการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA)  โรงเรียน
กันทรลักษ์วิทยาคม ได้ผ่านการประเมินเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว  และไปรับโล่ ณ อิงธารรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  ใน
วันที่ 20–22 กรกฎาคม 2566 

นายสมศักดิ์  คำตัน  กล่าวว่า  เวลาไปเยี่ยมบ้านอยากให้มีการสร้างหลักฐาน และมีข้อมูลอย่างชัดเจน 
เพ่ือการพิจารณาในการมอบทุน  

นางสาวนิตยาพร  อำนวย  ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  ได้แจ้งในที่ประชุมว่า  ทางโรงเรียน
ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูที่ปรึกษามีการบันทึกการเยี่ยมบ้านและถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนทุกครัวเรือน 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566   ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566  
นายสมศักดิ์  คำตัน  ขอเสนอว่า ในการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง  สำหรับคณะกรรมการที่ไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้ อยากให้แจ้งว่าติดภารกิจด้วยเหตุผลใด  แจ้งเหตุผลในการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
เพ่ือให้มีความชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกันด้วย 

มติที่ประชุม   เห็นด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เสนอเพื่อทราบ 

นางสาวนิตยาพร  อำนวย  ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  ได้แจ้งเรื่องการแข่งขันกีฬานักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร  ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566  ที่จะจัดในวันที่ 23-25 
สิงหาคม  2566  ณ จังหวัดศรีสะเกษ  และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมได้เป็นเจ้าภาพของการแข่งขันกีฬายูโด  ซึ่ง
ทางโรงเรียนได้ส่งกีฬาเข้าแข่งขัน จำนวน  4 ประเภทคือ  แบตมินตัน  ฟุตซอล  ยูโด  และกีฬาอีสปอร์ต ซึ่งจะทำ
การแข่งขันในระดับสหวิทยาเขตในวันที่   17-21 กรกฎาคม  2566   และผลการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมครั้ง
ที่ 70 ที่ผ่านมา  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมก็ได้รับรางวัลเหรียญทองทั้ง  2 รายกการ ดังนี้ 

 1. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     รางวัล  เหรียญทอง 

 2. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       รางวัล  เหรียญทอง 

นายสมศักดิ์ คำตัน  เสนอว่า ทางโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  ได้รับรางวัลระดับต่างๆ อย่างมากมายก็
อยากให้ทางโรงเรียนได้มีการจัดทำป้ายเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่มีความสามารถและได้รับรางวัลในผลงานดา้น
ต่างๆด้วย  เพ่ือให้บุคคลภายนอกให้ได้รับทราบและเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย 

นางสาวนิตยาพร  อำนวย  ผู ้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกล่าวว่า เนื ่องจากตอนนี้ได้มี
กฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: 
PDPA)ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน รวมถึงการจัดเก็บ
ข้อมูลและนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน  ซึ่งเป็นการ
ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว  หากจะมีการนำข้อมูลมาเผยแพร่ต้องมีการขออนุญาตทางตัวบุคคลและ
ผู้ปกครองก่อนและต้องได้รับความยินยอมด้วยจึงจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ 

นายแช่ม  พลขันธ์  เสนอเพิ่มเติมว่า จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ก็ได้เห็น
ตัวอย่างจากชุมชนมาแล้ว  ซึ ่งได้มีการใช้กฎหมายข้อนี้อย่างจริงจังและแพร่หลายแล้ว  จึงอยากให้เห็น
ความสำคัญของการใช้ข้อมูลในด้านต่างๆด้วย 

นางสาวนิตยาพร  อำนวย  ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรทรลักษ์วิทยาคม  ได้เพ่ิมเติมถึงข้อมูลส่วนนี้ซึ่งแจ้ง
ถึงบทลงโทษของกฎหมายข้อนี้ที่ค่อนข้างจะหนักหากใช้ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง 

นายนิคม  ธรรมรักษ์  ได้เสนอเกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่ขาดเรียนนานที่จะต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นยินยอมให้
นักเรียนออกจากสถานะการเป็นนักเรียนแล้วก็อยากจะให้ผู้ใหญ่บ้านมารับรู้รับทราบด้วยเพ่ือทีจ่ะได้ช่วยพัฒนาเด็ก
ในชุมชนของตนเองให้ดีขึ้น 

นางสาวนิตยาพร  อำนวย  ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรทรลักษ์วิทยาคม  เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้น  ผู้นำชุมชน ผู้ช่วย จะมีความสะดวกที่มาดำเนินการให้หรือไม่  เพราะทางโรงเรียนมีความยินดีและสะดวกที่
จะให้เป็นไปในลักษณะดังกล่าวด้วย 
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นายวินัย  จิบทอง  เสนอว่า ในเรื่องเด็กหลบเรียนนั้น อยากทราบข้อมูลของนักเรียนที่ไม่เข้าเรียน  
โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในความปกครองของหมู่บ้านตนเอง  คือนักเรียนที่อยู่หมู่ที่ 9 นั้น เพื่อที่จะได้แจ้งไปยัง
ผู้ปกครองของนักเรียนให้ได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วย 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นางสาวนิตยาพร  อำนวย  ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรทรลักษ์วิทยาคม   ได้เสนอเรื่องของการย้ายของ
บุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งจะมีอยู่ 2 ส่วน  คือ 

  1. การย้ายของครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายผู้บริหารสถานศึกษา  จะมีการดำเนินการตั้งแต่วันที่  
1 -15 กรกฎาคม  2566  ซึ่งในการเขียนย้ายในครั้งนี้  ก็ได้เขียนย้ายตามสิทธิ์ที่มี  เพ่ือย้ายไปสถานศึกษาที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้นตามลำดับ 

 2. การย้ายของครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายครูผู้สอน  ซึ่งมีคณะครูที่มีความประสงค์ที่จะขอย้าย 
จำนวน  5 คน  จะมีการดำเนินการตั้งแต่วันที่  5 - 25 กรกฎาคม  2566  ซึ่งจะเป็นการขอย้ายตามสิทธิ์และเพ่ือ
กลับภูมิลำเนา  จึงได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมในครั้งนี้ 

นายองอาจ  สังข์ภักดี  กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า  หากในการเขียนย้ายในครั้งนี้อยากทราบว่าหากคณะครูได้มี
การย้ายในครั้งนี้  จะมีผลกระทบต่อตำแหน่งที่จะมาทดแทนหรือไม่  

นางสาวนิตยาพร  อำนวย   ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม   ได้แจ้งว่า  อัตราตำแหน่งที่หายไป
ทางโรงเรียนจะได้กลับคืนมา 3 ตำแหน่ง  ซึ่งตำแหน่งของครูนาฏศิลป์ จะเป็นเอกที่ขาดแคลนและหายาก และ
ตอนนี้ ทางโรงเรียนก็โดนตัดตำแหน่งไปแล้ว 2 ตำแหน่ง หากมีการโยกย้ายตำแหน่งทางสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะมีการตัดตำแหน่งไป ซึ่งจะไม่สามารถเรียกตำแหน่งคืนได้  

นายนิคม  ธรรมรักษ์  เสนอว่า  เห็นว่าควรจะให้คณะครูได้ย้ายตามสิทธิ์  แต่ยังคงอยากให้ เอกภาษาจีน
คงไว้เพ่ือลูกหลานจะได้พูดภาษาจีนเป็น  ในส่วนอ่ืนๆก็เห็นด้วย 

นายสมศักดิ์  คำตัน  เสนอเพิ่มเติมว่า  การย้ายของบุคลากรถือว่าเป็นสิทธิ์ตามระบบของหน่วยงาน ที่จะ
สามารถเขียนย้ายได้ตามสิทธิ์ที่ชอบธรรม จึงอยากฝากไว้เพ่ือให้มีการพิจารณาร่วมกัน 

นายองอาจ  สังข์ภักดี  ได้ขอให้เป็นตามมติของที่ประชุม  และขอมติที่ประชุมในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เห็นควรให้ย้ายได้ตามคำขอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวนิตยาพร  อำนวย   ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม   ได้แจ้งเกี่ยวกับงานเกษียณอายุ
ราชการ ของครูฤทธิรุทธ  สุภกุล  ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ 

นายประสิทธิ์  รัตนวัน  ได้เสนอเพิ่มเติม  เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนที่บุตรหลานขับขี่รถเสียงดังใน
เวลายามวิกาล และการซื้อขายยาเสพติด  ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อบุคคลอ่ืนๆและคนในครอบครัวด้วย  ซึ่งทำ
ให้เกิดผลตามมาคือการลักขโมยของที่อยู่ในชุมชนและชุมชนข้างเคียง  จึงนำเสนอเพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลบุตร
หลานร่วมกัน 

นายวินัย จิบทอง เสนอว่า สำหรับเรื่องของยาเสพติดนั้น  ในทุกวันนี้หากบุคคลใดที่จะแปรสภาพของใบ
กระท่อมได้นั้นจะต้องมีการขอใบอนุญาตได้ในการแปรสภาพเปลี่ยนแปลงได้  จึงอยากให้มีการได้ตรวจสอบข้อมูล
ที่ถูกต้องเก่ียวกับข้อนี้ด้วย 

นายหาญ  บุญศักดิ์  ได้เพ่ิมเติมว่า  อยากให้กำนันตำบลได้เข้ามาดูแลกำกับตรงนี้ด้วย  เพราะจะเห็นได้ว่า
นอกจากมีใบกระท่อมแล้วยังมีการจำหน่ายยาเสพติด  ทำให้เกิดภาระของสังคมทำให้สังคมและครอบครัว
เดือดร้อน  จึงอยากให้ผู้นำของตำบลได้เข้ามาสอดส่องดูแลตรงนี้ด้วยช่วยกัน ทั้งตำรวจชุมชน  อยากให้เข้ามาตั้ง
ด่านอยู่เวรสอดส่องดูแลบุตรหลานด้วย 

นายสมศักดิ์  คำตัน   ได้เพิ่มเติมว่า  ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เพราะรัฐบาลที่ผ่านมาได้มีการเปิดเสรีของ
การใช้กัญชาและใบกระท่อม  จึงทำให้เกิดผลกระทบตามมาทำให้ชุมชนได้รับผลกระทบอย่างมาก  อยากให้มี
โครงการอบรมทั้งผู้ปกครองและนักเรียนได้เข้าร่วมอบรมร่วมกัน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลข้อเท็จจริงที่ชัดเจน เพ่ือ
ยับยั้งไม่ให้มีผลกระทบมากขึ้น  จึงอยากให้เชิญวิทยากรเข้ามาอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ชุมชน ผู้ปกครอง และ
นักเรียน 

ครูอัมพร  สมปาน  ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  ขอแจ้งข้อมูลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ประเมินข้อมูลดังกล่าวผ่านลิ้งค์
ของระบบ 

มติที่ประชุม   เห็นด้วยในการดำเนินการป้องกันปราบปรามดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลยาเสพติด 

นายองอาจ  สังข์ภักดี  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้   
และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุม  11.40  น. 
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ลงชื่อ             ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
              (นางสาวณพัชชนันท์  โพธิวัฒน์) 
         ครู คศ.2 

                 
 
ลงชื่อ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (นางสาวนิตยาพร  อำนวย) 
         เลขานุการคณะการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                      โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายองอาจ  สังข์ภักดี) 
        ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                      โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

 

 

 


